

## พ.ร.ก.ถูกเงิน

### เรียน คุณอรรถ อรรถนัย

คุณอรรถครับ เป็นนายกฯ ลุงตู่นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ ถึงไม่ได้ลงสนามเลือกตั้ง ไม่ได้เดินสายหาเสียง แต่ก็ทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งประเทศได้ดีกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมากทีเดียว ผมจะยกตัวอย่างที่ขอนแก่น มีรถไฟลอยฟ้า ก็รถไฟทางคู่ที่นั่นแหละครับ ผ่านรัฐบาลเลือกตั้งมาที่รัฐบาล ก็ไม่เคยผลักดันให้เกิดได้สำเร็จ แต่มาสำเร็จในรัฐบาลของนายกฯ ลุงตู่ นักการเมืองภาคอีสานมีมากกว่าเพื่อน เวลาตั้งรัฐบาล ส.ส.อีสานก็เป็นตัวแปรที่สำคัญทุกครั้ง แต่นักการเมืองกลับไม่สามารถผลักดันโครงการใหญ่ๆ ในภาคอีสานได้เลย

มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-โคราชก็เหมือนกัน ช่วยให้พี่น้องชาวอีสานเดินทางได้รวดเร็วขึ้น โครงการนี้นักการเมืองก็ไม่เคยลงมือทำ ผมจึงรู้สึกขัดใจที่นักการเมืองบ้านผมเอาแต่ไว้วางใจที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ถูกเงินเพื่อปราบโควิด-๑๙ ผมคิดว่านักการเมืองเห็นแก่ตัวอย่างมาก อ่างแต่เรื่องประชาธิปไตย แต่ไม่สนใจเรื่องสุขภาพของประชาชน ผมก็ไม่รู้ว่าอยากให้ประชาชนติดโควิด-๑๙ กันเยอะๆ แล้วฝ่ายค้านจะเอามาตำรัฐบาลหรือไร มองหลายๆ เหตุผลแล้วมันไม่มีข้ออ้างเลยว่า พ.ร.ก.ถูกเงินเอาไว้ปิดปากนักการเมืองมากกว่าปราบโควิด-๑๙ ผมคิดว่านักการเมืองพวกนี้ต้องหันมาพิจารณาตัวเองเยอะๆ ครับ จะได้เลิกเห็นแก่ตัวกันเสียบ้าง.

### นับถือ

### สุรจิต ขอนแก่น

ปิดปากหรือครับ???? ผมเห็นฝ่ายค้านเขาตำรัฐบาลในโซเชียลสาธิตเสียทีเสีย ต่ำเป็นหมูเป็นหมาเลยครับ นักการเมืองก็อย่างนี้แหละครับ ใช้ปากทำงาน ต่ำเขาไปทั่ว แต่ลืมไปว่าสมัยที่ตัวเองอยู่ในอำนาจ โกงกันแหละ บางคนมีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลวันนี้ยังไม่จบเลยครับ

เรื่องผลงานรัฐบาลลุงตู่ก็ตามที่คุณสุรจิตเขียนมาเล่ากันนั่นแหละครับ ถ้าเป็น กทม.ก็บรรดารถไฟฟ้าสีต่างๆ ผุดเป็นดอกเห็ด เชื่อมมัย? ตอนนี้อยากให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นรัฐบาลจริงๆ จะดูว่าเขาจะแก้โควิด-๑๙ อย่างไร อยากเห็นว่าถ้าไม่มีพ.ร.ก.ถูกเงินตั้งแต่ต้น จะมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้หรือเปล่า เขาบอกว่า พ.ร.บ.โรคติดต่อก็พอแล้ว ก็อย่าคิดว่าเขาจะจัดการกับพวกที่สูมหัวรวมกลุ่มกินเหล้าดึกดื่นอย่างไร เขาบอกว่า



เสรีภาพต้องมาก่อนสุขภาพ ก็อย่ากรู่ว่าจะมีคนป่วย คนตายเท่าไร แล้วเขาจะรับผิดชอบอย่างไร แต่เชื่อเถอะครับลุงตู่ทำได้ดีกว่า.

## ขออนุโมทนาขอบคุณ

เจริญพร ประธานคณะกรรมการผู้จัดการ ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ตามที่ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้มีจิตศรัทธา เจตนา ประสงค์บริจาคนำไปจัดเป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระภุมรินทร์ รัชกาลที่ ๙ รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของการเป็นเจ้าภาพ “ภัตตาหารเช้า” “ภัตตาหารเพล” “น้ำปานะ” “อัฐบริวาร (ไตรจีวร)” “กลดและมุ้งกลด” “อุปกรณ์การศึกษา” “ถวายมหาสังฆทาน” และเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการในส่วนอื่นๆ

บัดนี้ สำนักงานโครงการบรรพชาพระภิกษุสามเณรฯ ได้รับปัจจัยจำนวนดังกล่าวของท่านแล้ว และจะนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในสถานที่ท่านตั้งความปรารถนาได้อธิษฐานดีแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ คู่คุณธรรมในสังคมชาวพุทธและประเทศชาติต่อไป

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ ได้รับความอนุเคราะห์ จากวัดสระเรียง ในการออกอนุโมทนาบัตรให้แก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพใหญ่ทั้งหลาย เพื่อไปลดหย่อนภาษีประจำปีอีกด้วย

ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และอนุโมทนาขอบคุณในกุศล

เจตนาอันดีงามของท่านมา ณ โอกาสนี้ ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัย บารมีของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และบุญญาบิสงส์ที่ท่านได้ร่วมอุปถัมภ์บำเพ็ญกับโครงการบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้ จงเป็นเดชพลวบัจจย อนุสัยตามสง เป็นจตุรพิธพรชัย ทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และอำนาจพรโสติผล เป็นสิริมงคล ลาก สุข สมหวังแก่ท่านและครอบครัว ญาติมิตร ตลอดกาลนาน เทอญ.

#### ขอเจริญพร

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย

หัวหน้าโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร

นมัสการพระครูวินัยธรสุริยาครับ ผมขอส่งบุญต่อไปยังท่านผู้อ่านไทยโพสต์ทุกท่าน สาธุตั้งๆ คาถาแคล้วคลาด พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน

พุทธังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้า่างบาท อิติปิ โส ะคะวา  
ธัมมังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้า่างบาท อิติปิ โส ะคะวา  
สังฆังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้า่างบาท อิติปิ โส ะคะวา.

### ความทุกข์อันงดงาม

- โลกนี้คือโลกทุกข์

ว่าสุขเพราะทุกข์จางหาย  
ธรรมชาติทุกข์เกิดแล้วก็วาย  
สืบสาย เกิด-ดับ เนื่องนาน

- ชีวิตเรา,ชีวิตชาติ,ชีวิตโลก

สุข-โศกหมุนเวียนผสมผสาน  
ให้ศึกษาเรียนรู้ถึงวิญญาณ  
จนเหนือกาล สุข-โศก โยคคลอน

- เพื่อดวงใจเด่นดวงเหนือสุข-โศก

ทุกข์บอทางวิโมกข์ทุกข์ถอดถอน  
ให้เรียนรู้กลกิเลสโลกยกย่อน  
จักพันรอนต้องรู้รอนจนแจ่งเย็น

- เป็นรำพึงของผู้ทุกข์พร้อมเผชิญ

จักยากนานก็จักเดิน “มรรค” จนเห็น  
แจ่มกระจ่างโลกที่ว่าทุกข์ล้ำเค็ญ  
แท้จริงเป็นมหาธรรมล้ำค่างาม.

วรฤทธิ ฤทธาณิ